



ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2290934>



บังคับแยกวงนุ้กนักเรียน ผู้ปกครองไวย เจ็บแทนลูก ่อ
"ลดระดับ" เตือนโควิด

กระทรวงสาธารณสุขเตรียมประกาศลดระดับเตือนภัย "โอมิครอน" หลังยอดติดเชื้อเริ่มเบา "อนุทิน" ชงประชุม ศบค.ชุดใหญ่ปรับโซนสี เพิ่มพื้นที่แซนด์บ็อกซ์ ด้าน "พิพัฒน์" ดัน ศบค.อนุมัตินักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยแบบ Test & Go อีกครั้ง เพื่อช่วยฟื้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวให้เร็วที่สุด เชื้อสาธารณสุขไทยรับมือได้ตั้งเป้าต่างชาติเข้าไทยตลอดปี 65 รวม 8 ล้านคน บวกรวมไทยเที่ยวไทยในประเทศ สร้างรายได้ 1.3 ล้านล้านบาท ขณะที่หอการค้าไทยร่วมด้วยช่วยกันจี้รัฐถึงเวลาใช้ "เทสต์ แอนด์ โก" อีกครั้ง หลังยกเลิกทำนักท่องเที่ยวเข้าไทยลดสวบทกท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ส.ส.เขต 5 สงขลา "เดชอุดม ขาวทอง" รับคิดโควิดจริง

เริ่มอยู่ในช่วงขาลงแล้ว สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน โดยหลายจังหวัดมียอดติดเชื้อลดลง ทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งเกิดความโล่งใจที่สถานการณ์ไม่รุนแรงแต่ก็ไม่ประมาท

ติดเชื้อ 6.3 พันราย-ดับ 18

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. ศบค.รายงานสถานการณ์โควิด-19 ในไทยประจำวัน ว่า พบผู้ติดเชื้อใหม่ 6,397 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 18 ราย เป็นชาย 7 ราย หญิง 11 ราย เป็นผู้เสียชีวิตที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปทั้ง 18 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 2,337,811 ราย หายป่วยสะสม 2,233,903 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 21,956 ราย ยอดฉีดวัคซีนสะสมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.64 ทั้งสิ้น 109,828,653 โดส สำหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดวันที่ 18 ม.ค. ได้แก่ กทม. 753 ราย สมุทรปราการ 598 ราย ชลบุรี 556 ราย ภูเก็ต 348 ราย นนทบุรี 281 ราย ขอนแก่น 274 ราย อุบลราชธานี 171 ราย เชียงใหม่ 155 ราย นครราชสีมา 153 ราย ปทุมธานี 136 ราย

"บิ๊กตุ๋" นัดประชุม ศบค. 20 ม.ค.

วันเดียวกัน นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม ขอขอบคุณคนไทยทุกคนที่ส่วนใหญ่ยังปฏิบัติตามมาตรการดูแลตนเองแบบครบวงจร ไทยแตกต่างจากหลายประเทศ เพราะยังคงสามารถควบคุมการแพร่ระบาดและผู้เสียชีวิตอยู่ในระดับต่ำ วันที่ 20 ม.ค. นายกฯจะเป็นประธานการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอการปรับพื้นที่โซนสีของแต่ละจังหวัด เพื่อกำหนดมาตรการสำหรับกิจการ/กิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โอมิครอน รวมทั้งจะประเมินสถานการณ์มาตรการเข้าประเทศ และความปลอดภัยของคนไทยในประเทศ



ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2290934>

ขง คบค.ปรับสีเพิ่มแซนด์บ็อกซ์

ส่วนที่กระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ กรณีที่กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอผ่อนคลายบางมาตรการต่อที่ประชุม คบค.ชุดใหญ่ วันที่ 20 ม.ค. ว่า จะเสนอปรับระดับสีแดงบางพื้นที่เพื่อให้มีอิสระมากขึ้น จะเป็นจังหวัดใดต้องรอหารือกับ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ในวันที่ 19 ม.ค. รวมถึงจะขยายเพิ่มพื้นที่แซนด์บ็อกซ์ให้ครอบคลุมทุก ภาคมากขึ้น เช่น สมุทรปราการ ชลบุรี ชอนแก่น เชียงใหม่ เป็นต้น ส่วน กทม.เป็นอำนาจการพิจารณาของ กทม.

ลดระดับเตือนภัยโควิด

นายอนุทินกล่าวว่า นอกจากนี้จะปรับมาตรการ Test&Go ให้ลงทะเบียนได้อีกครั้ง ตั้งแต่เดือน ก.พ. ประเทศที่ไม่มีปัญหาการระบาดเข้ามาได้หมด แต่หากยังมีปัญหาต้องควอร์รันทีน ยังมีเวลาอีก 13 วันที่จะพิจารณา ถึงสถาน การณ์การระบาดทั่วโลก รวมถึงสถานการณ์ในประเทศเป็นอย่างไร กระทรวงพร้อมจะผ่อนคลาย มาตรการให้มากที่สุด ตั้งแต่ต้นปีที่ระบาด พบผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยหนัก อยู่ในแนวโน้มควบคุมได้ ผู้เสียชีวิตไม่ถึง 20 คนต่อวัน เทียบกับผู้ติดเชื้อยังอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้ เป็นปัจจัยที่เสนอคบค.ผ่อนคลายมาตรการ ส่วนสถานบันเทิงผับบาร์ยังถือเป็นจุดที่มีความอันตรายต่อการติดเชื้อ จุดไหนที่ควบคุมได้ก็ผ่อนคลาย ที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ก็ต้องรัดกุม นอกจากนี้จะมีการลดวันกักตัวส่วนจะเหลือกี่วันจะหารืออีกครั้งและ ทราบว่า นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เตรียมประกาศลดระดับเตือนภัยโควิด-19 จากระดับ 4 เหลือระดับ 3

ผู้ปกครองไว้อุปเจ้าตรวจ ATK

น.ส.นัทธมน ตั้งบุญธินา อาชีพครู ในฐานะตัวแทนกลุ่มผู้ปกครองที่ได้รับความเดือดร้อน นำผู้ปกครองนักเรียนจำนวนหนึ่งเดินทางมาที่กระทรวงสาธารณสุข เรียกร้องให้ยกเลิกการตรวจโควิดด้วยชุด ATK ในเด็ก นักเรียนและผู้ใหญ่ รวมทั้งยกเลิกการบังคับสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า น.ส.นัทธมนกล่าวว่า ที่ ผ่านมาได้รับผลกระทบจากนโยบายและมาตรการกระทรวงที่ให้โรงเรียนบังคับ นักเรียนตรวจ ATK ทั้งที่ไม่ มีความจำเป็น ลูกหลานต้องทนเจ็บจากการแยงจมูกในการตรวจ พ่อแม่เมื่อลูกเจ็บเราก็เจ็บ การสวม หน้ากากอนามัยไม่ครบบังคับ ควรให้สวมใส่แบบสมัครใจ ที่ผ่านมา 2 ปี เด็กเรียนออนไลน์ แต่พอเปิดเรียน กลับให้ตรวจ ATK ที่สำคัญประชาชนทั่วไปที่สุขภาพแข็งแรงยังต้องตรวจอีก จึงขอให้ยุติการบังคับตรวจ ATK ในเด็กและประชาชนทุกคน ให้ปฏิบัติตามโควิดเป็นโรคประจำถิ่น ใครป่วยจึงตรวจหรือรักษา ใครไม่ป่วย ให้ใช้ชีวิตตามปกติ ให้ยุติการบังคับสวมหน้ากากอนามัย ให้เร่งเปิดประเทศ เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจทุกช่องทาง โดยด่วน

มอบล็อง “รอดตาย”

ที่ รพ.สนามศูนย์คัดกรอง กรมแพทยทหารบก ซอยราชวิถี 15 น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะนายกสมาคมนิติเดก้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบล็องรอดตายให้ กับ นพ.วิชาญ ปาวัน ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค รวม 1,000 กล้อง เพื่อมอบต่อให้กับคนไข้ ระบบกักตัวที่บ้าน หรือโฮมไอโซเลชัน และได้เตรียมจิตอาสา ทีมที่ปรึกษาทางการแพทย์กว่า 400 คน ให้ ติดตามอาการคนไข้ทางออนไลน์ จิตอาสาจะคอยพูดคุย ดูแล ให้กำลังใจผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง ขณะที่ พ.อ.น.สุไชย สาทสทาพร ผอ.รพ.สนามฯ กล่าวว่า มีประชาชนมาตรวจ ATK ที่ รพ.สนาม เฉลี่ยวันละ 300 คน พบผลเป็นบวกร้อยละ 5 ส่วนใหญ่ไม่มีอาการก็จะเข้าระบบกักตัวที่บ้าน สถานการณ์รอบนี้ไม่ค่อยน่า กังวล คนป่วยไม่มากและไม่มีอาการ ส่วนผู้ป่วยเด็กพบ 10 คน ทุกคนไม่มีอาการแต่ก็นำเด็กทุกคนเข้า รพ.พระมงกุฎเกล้า เพื่อดูแลอย่างใกล้ชิด



ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2290934>

“พิพัฒน์” ดันอนุมัติเปิดรับ นทท.

อีกด้านหนึ่ง นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ในการประชุมศบค.ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รว.กลาโหม เป็นประธาน วันที่ 20 ม.ค.กระทรวงการท่องเที่ยวฯ จะเสนอให้พิจารณาเปิดให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ เข้าไทยในรูปแบบ Test & Go อีกครั้ง เริ่มเดือน ก.พ.หลังจากรัฐบาล ระบุไปเมื่อปลายปี เพราะเกิดการระบาดของโอมิครอน สถานการณ์ปัจจุบันมั่นใจว่า กระทรวงสาธารณสุขรับมือและควบคุมการระบาดได้ เห็นได้จากจำนวนผู้ติดเชื้อหลังปีใหม่ตั้งแต่วันที่ 10-14 ม.ค. มีตัวเลขติดเชื้อ 7,000-8,000 คน ถือเป็นจุดพีคสุด ของการระลอกหลังปีใหม่ หลังจากนั้นจะลดลง รวมทั้งจำนวนผู้เสียชีวิตก็นิ่ง การรับวัคซีนอยู่ในระดับ 2 เข็ม เป็นส่วนใหญ่กว่า 70% จึงน่าจะคลายความกังวลว่าติดเชื้อแล้วไม่มีอาการรุนแรงเหมือนในยุโรปและสหรัฐฯ ดังนั้นหากเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามา น่าจะทำให้เดือน ก.พ.มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วย

ตั้งเป้าต่างชาติเข้าไทย 8 ล้านคนปี 65

รว.การท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแบบ Test&Go ยังคงกำหนดแนวทาง ด้านสาธารณสุขที่เข้มงวด ผู้ที่เดินทางเข้ามา จะต้องผ่านการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ทั้งหมด 2 ครั้ง คือ เมื่อเดินทางมาถึงและวันที่ 5-6 เพื่อป้องกัน ความเสี่ยงจากการติดเชื้อ รวมทั้งอาจหาแนวทางในการควบคุมที่เข้มข้นขึ้น ต้องฟังความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขประกอบด้วย หากสามารถเปิดให้นักท่องเที่ยวจากต่างชาติเดินทางเข้ามาได้น่าจะให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยทั้งปี 65 ได้ไม่ต่ำกว่า 8 ล้านคน สร้างรายได้ประมาณ 480,000 ล้านบาท นักท่องเที่ยวทั้ง 8 ล้านคน ยังไม่รวมนักท่องเที่ยวจากจีน เพราะยังไม่ทราบว่าจีนจะเปิดให้ พลเมืองเดินทางออกนอกประเทศได้เมื่อใด และยังไมรวมการเปิดให้นักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทางด่านชายแดน แต่ถ้าเปิดให้จีนเข้ามาและเปิดชายแดนด้วย อาจทำให้ต่างชาติเข้ามาถึง 15 ล้านคน ส่วนคนไทยเที่ยวในประเทศ ตั้งเป้าหมายทั้งปี 160 ล้านคน/ครั้ง สร้างรายได้ 800,000 ล้านบาท หากทำได้ตามเป้าหมายจะทำให้ไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งปี 2565 อยู่ที่ประมาณ 1.3 ล้านล้านบาท

หอการค้าไทยจี้รัฐคุมเข้ม Test&Go

ขณะที่นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากการหารือกับผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวในหลายพื้นที่ พบว่า ผู้ประกอบการต้องการให้รัฐบาลเร่งพิจารณาให้นำมาตรการ Test&Go กลับมา ใช้อีกครั้ง เพราะพบว่ากรยกเลิก Test&Go ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าไทยลดลงมาก เดือน ม.ค.65 น่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทย 1-2 แสนคน แต่จากการติดตามพบว่ามิเดินทางผ่าน ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ประมาณ 2 หมื่นคน ในเดือน ธ.ค.64 หายไปมากถึง 8 หมื่น-1.8 แสนคน ถ้าประเมิน การใช้จ่ายเฉลี่ยต่อทริปของนักท่องเที่ยวที่ 50,000 บาท/คน จะเป็นเม็ดเงินที่หายไปเฉลี่ยต่อเดือน 5,000-9,000 ล้านบาท ส่วนนี้กระทบทั้งภาคการท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่อง โดยจะ กระทบต่อการจ้างงานแรงงานที่เพิ่งกลับมาทำงาน รวมถึงเสียโอกาสด้านการท่องเที่ยว เพราะประเทศอื่น ที่พร้อมกว่าจะชิงโอกาสช่วงนี้ดึงนักท่องเที่ยวไป

รพ.ธนบุรีฉีดไฟเซอร์ฟรี 3 หมื่นโดส

อีกด้านหนึ่ง นพ.บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (มหาชน) หรือ THG เปิดเผยถึงนโยบายของคณะผู้บริหาร ว่า ได้เห็นชอบ จัดทำโครงการฉีดวัคซีนเพื่อประชาชนและได้จัดเตรียมวัคซีนไฟเซอร์ 3 หมื่นโดส ฉีดให้ประชาชนทั่วไปแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะในพื้นที่รับผิดชอบ หลัก ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย บางพลัด บางกอกใหญ่และธนบุรี โดยได้รับการสนับสนุนพื้นที่การฉีดวัคซีน ที่ “การยางแห่งประเทศไทย” แขวงบางขุนนนท์ กับที่ “สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส” ถนนวิภาวดีรังสิต โดย บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (มหาชน) ได้มอบ การกิจนี้ให้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของ รพ.ธนบุรี รวม 3 แห่ง ได้แก่ รพ.ธนบุรี 1, รพ.ธนบุรี 2 และ รพ.ธนบุรีบำรุงเมือง ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 19 ม.ค.-28 ก.พ. โดยจัดฉีดทั้งเข็มที่ 1, 2 และเข็มที่ 3



ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2290934>

“พีท” นักร้องติดโควิด-19

คนวงการบันเทิงติดโควิด-19 อีกราย เป็นนักร้อง เสียงดี “พีท-พล นพวิชัย” และเจ้าตัวได้แจ้งผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ว่า ได้ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 สรุปว่าพบเชื้อ ต้องขออภัยทุกท่านที่ติดต้องงานไว้แล้ว พร้อมแจ้งทวิตไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. ว่า มีการออก จากบ้านและจัดรายการ ตรวจ ATK ทุกเช้าเย็น แต่ไม่พบเชื้อ จนมาวันที่ 18 ม.ค. จัดรายการถึง 9 โมง พอ 10 โมง ไปตรวจ RT PCR บ่ายโมงครึ่ง ทางแล็บ โทร.มาแจ้งว่าพบเชื้อโควิด-19

แอนเชิลีติดโควิดอีกคน

นอกจากนี้ยังมีคนในวงการนางงามติดเชื้อโควิด-19 อีกราย คือน้องแอน-น.ส.แอนเชิลี สก๊อต-เคมมิส มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2021 โดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพหัวใจสีเขียวทางอินสตาแกรมส่วนตัว เมื่อวันที่ 18 ม.ค. พร้อมคำบรรยายเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ว่า “แอนขอแจ้งให้ทุกคนทราบว่า เมื่อวาน (17 มกราคม 2565) แอนได้ไปตรวจ RT-PCR เพื่อใช้ในการทำงาน ที่โรงพยาบาลและโรงพยาบาลได้แจ้งว่าเป็นผลเป็น Positive (พบเชื้อ COVID-19) แพทย์ผู้รักษาประเมินอาการแจ้งว่าให้ทำ Home isolation เนื่องจากแอนไม่มีอาการใดๆ เป็นเวลา 10 วัน ตั้งแต่ 17 มกราคม 2565 ถึง 26 มกราคม 2565 เมื่อรู้ผลแอนและทีมงานได้แจ้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใกล้ชิดให้สังเกตอาการและเฝ้าระวังตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทุกงานที่แอนไม่ได้มีการตรวจ ATK ทุกครั้งและผลเป็นปกติทุกครั้ง แอนขอโทษทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะคะ หลังจากนั้นงานของแอนจะถูกเลื่อนออกไปก่อนจนกว่าจะได้รับคำอนุญาตจากแพทย์ว่าสามารถทำงานได้ค่ะ” ทั้งนี้ได้มีผู้ติดตาม IG ของแอนต่างเข้ามาให้กำลังใจ อยุ่พรให้หายไวๆ

ตามทีมแถลงข่าว ปชป.ตรวจโควิด

ที่ จ.สงขลา หลังมีรายงานจากพรรคประชาธิปัตย์ ว่า สมาชิกพรรคที่ไปช่วยหาเสียงในการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 6 จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 15-16 ม.ค. คือ นายเดชอิศม์ ขาวทอง ส.ส.เขต 5 สงขลา รองหัวหน้าพรรคที่ดูแลภาคใต้และเป็น ผอ.การเลือกตั้ง เขต 6 สงขลา ติดเชื้อโควิด-19 และได้มีการขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหาเสียงในช่วงเวลาดังกล่าว โดยเฉพาะการร่วมการแถลงข่าวของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เลขานุการพรรคประชาธิปัตย์ที่ อ.หาดใหญ่ เมื่อคืนวันที่ 16 ม.ค. พร้อมแกนนำพรรค เช่น นายนิพนธ์ บุญญามณี รมว.มหาดไทย ในฐานะรองหัวหน้าพรรค และ ส.ส. ตลอดจนทีมงานหาเสียง ไปรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 พร้อมกักตัวและสังเกตอาการตัวเอง

“เดชอิศม์” รับติดเชื้อจริง

ขณะที่นายเดชอิศม์ยอมรับว่าติดเชื้อโควิด-19 จริง โดยตอนที่รู้สึกไม่สบายตัว มีอาการคันคอทำให้เกิดความกังวล จึงไปขอตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลออกมาเป็นบวก จึงเข้ารับกักตัวอยู่ที่ รพ.กรุงเทพ อ.หาดใหญ่ โดยยังมีแค่อาการคันคอแพทย์ให้ยารักษาตัวต่อจนกว่าจะหายป่วยเป็นปกติ ขณะเดียวกันสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ได้เข้าทำความเข้าใจความสะอาดสถานที่แถลงข่าวที่โรงแรมซิกเนเจอร์ อ.หาดใหญ่ พร้อมติดตามตัวผู้ร่วมงานแถลงข่าวทั้งหมดไปตรวจ ATK ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า จากการที่นายเดชอิศม์ติดเชื้อโควิด-19 และมีการกักตัว น.ส.สุภาพร กำเนิดผล หรือน้องน้ำหอม ภรรยาว่าที่ ส.ส.สงขลา ส่งผลให้การออกมานั่งรถแท็กซี่ของคุณ ประชาชนในพื้นที่เขต 6 ที่ลงคะแนนเสียงให้ต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีการกำหนด

เดลินิวส์

ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.dailynews.co.th/news/680450/>

'หมออง' ชีบุดเตอร์เข็ม 3 ของไทยมาถูกทางแล้ว โดยเฉพาะกระตุ้น 'ไฟเซอร์' ได้ผลดี

'หมออง' ชีบุดเตอร์เข็ม 3 ได้ผลดี โดยเฉพาะการให้ 'ไฟเซอร์' ช่วยยับยั้งโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้า-โอมิครอนได้เห็นผล

19 มกราคม 2565 8:20 u. 🇹🇹 ไทย-กทม., รวมข่าวโควิด-19



เมื่อวันที่ 19 ม.ค. ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยา คลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อ โควิด 19 วัคซีน การกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ ในสูตรต่างๆ ระบุว่า ประเทศไทยได้มีการให้วัคซีนไปแล้วมากกว่า 110 ล้านโดส นับว่ามากพอสมควร และทั่วโลกมีการให้ไปแล้วรวม 10,000 ล้านโดส แล้ว รวมทั้งประชากรจำนวนหนึ่งได้ติดเชื้อทั้งที่มีอาการ และไม่มีอาการ ทำให้ภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นเป็นบางส่วน ถึงแม้ว่าจะป้องกันการติดเชื้อ โอมิครอน ไม่ได้แบบสมบูรณ์ แต่ก็ เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ลดความรุนแรงของโรคลง การกระตุ้นเข็ม 3 ในปัจจุบันมีความจำเป็นที่จะต้องให้ครบหลักการตามให้วัคซีนที่มี primary วัคซีน 2 โดส แล้วตามด้วยกระตุ้นเข็ม 3 เพื่อให้ภูมิคุ้มกันได้สูงและอยู่นานขึ้น ตามหลักของการให้วัคซีน

ประเทศไทยมีการให้วัคซีนหลากหลายสูตรอย่างมาก การกระตุ้นต่างชนิดกัน ในปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับทั่วไป จะเห็นว่ามีผลงานองค์ความรู้ทางวิชาการระดับนานาชาติออกมา มากมาย

ในวันนี้ขอแสดงผลการให้วัคซีนเบื้องต้นในสูตรต่างๆ ที่ใช้ในประเทศไทยทั้งหมด ไม่ว่าจะ Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca , สูตรสลับ SV/AZ, Pfizer มาแล้ว 2 เข็ม และกระตุ้นด้วย mRNA ไฟเซอร์ (วันต่อไปค่อยเอาข้อมูล Moderna และการกระตุ้นด้วย วัคซีนอื่น มาแสดงต่อไป)

เดลินิวส์

ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.dailynews.co.th/news/680450/>

วัคซีนไฟเซอร์ เป็นวัคซีนที่ใช้กระตุ้นได้ดี ไม่ว่าจะเป็นการฉีดเบื้องต้น 2 เข็มมาแล้ว ใน
สูตรเกือบทุกชนิด ดังแสดงในรูป การให้วัคซีนเข็มตายนำมาก่อน ได้ผลไม่แตกต่างกับการ
ให้วัคซีน ไวรัส Vector หรือ mRNA

การทำการศึกษาครั้งนี้ เราได้ทำการศึกษาทั้ง ภูมิคุ้มกัน โดยตรวจ 2 วิธี ในแต่ละรูป

นอกจากนี้ ยังได้ทำการศึกษา sVNT ต่อไวรัสทั้งสายพันธุ์ อู่ฮั่น แอลฟา เบต้า และ เดลต้า
และโอไมครอน รวมทั้งการศึกษา FRNT ด้วยไวรัสเชื้อเป็นสายพันธุ์เดลต้าและโอไมครอน
ข้อมูลแสดงผลการยับยั้งสายพันธุ์เดลต้าและโอไมครอน ได้เป็นอย่างดี แสดงว่าที่ผ่านมา
ประเทศไทยได้เดินมาถูกทางแล้ว ผลงานทั้งหมดอยู่ระหว่างการเขียน เพื่อลงในวารสาร
ระดับนานาชาติ

เดลินิวส์

ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.dailynews.co.th/news/680429/>

'โควิดชลบุรี' วันนี้พุ่ง 506 ราย ยังระบาดหลายอำเภอ 'พิกษา' เชื้อแพร่กระจายวงกว้าง

ชลบุรีวันนี้ติดเชื้อใหม่ 506 ราย ระบาดที่ พิกษา-บางละมุง-เมืองชลบุรี หวังภูมิคุ้มกันสูงกับบริเวณลาด กร้าวมี ร้านอาหารจำหน่ายสุรา ถนนลงหาดบางแสน

19 มกราคม 2565 7:57 น. ทำไทย-กทม., รวมข่าวโควิด-19



เมื่อวันที่ 19 ม.ค. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี รายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 506 ราย

1. โรงพยาบาลพญาเมโมเรียลได้ส่งผลแลปเก่าที่ค้างไว้จำนวน 88 ราย
2. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 22 ราย สะสม 449 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 98 ราย
3. Cluster ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายแอลกอฮอล์
พื้นที่พิกษา อ.บางละมุง 9 ราย สะสม 1,199 ราย
4. Cluster บริษัท กราฟฟิค อาร์ที ดีไซน์ จำกัด อ.เมืองชลบุรี 3 ราย สะสม 3 ราย
5. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 19 ราย
6. บุคลากรทางการแพทย์ 5 ราย
7. ให้ประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด 11 ราย ดังนี้
 - 7.1 กทม. 2 ราย
 - 7.2 จังหวัดขอนแก่น 2 ราย
 - 7.3 จังหวัดกระบี่ 1 ราย
 - 7.4 จังหวัดนครนายก 1 ราย
 - 7.5 จังหวัดนครปฐม 1 ราย
 - 7.6 จังหวัดนครพนม 1 ราย
 - 7.7 จังหวัดนครราชสีมา 1 ราย
 - 7.8 จังหวัดอุดรธานี 1 ราย
 - 7.9 จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 ราย

เดลินิวส์

ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.dailynews.co.th/news/680429/>

8. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

8.1 ในครอบครัว 93 ราย

8.2 จากสถานที่ทำงาน 101 ราย

8.3 บุคคลใกล้ชิด 21 ราย

8.4 ร่วมวงสังสรรค์ 20 ราย

9. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 11 ราย

10. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 103 ราย

ณ วันที่ 19 มกราคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,832,427 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 5,522 คน ปอดอักเสบ 20 ราย ใส่ท่อหายใจ 2 ราย และเสียชีวิต 4 ราย

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 99,539 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 397,107 คน รวม 496,646 คน ในเดือนนี้ พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ 259 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีน 6,821 คน ปอดอักเสบ 13 ราย ใส่ท่อหายใจ 6 ราย และเสียชีวิต 7 ราย

สำหรับวันนี้ พบผู้ป่วยปอดอักเสบ รายใหม่ 1 ราย (มีประวัติการรับวัคซีนครบสองเข็ม) การฉีดวัคซีนจะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีน ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

ขณะนี้มีการระบาดที่พหุทาง อำเภอบางละมุงและอำเภอมะนังชลบุรี และมีอุบัติการณ์สูงที่บริเวณตลาด ทรืทิวาณ ขอยบัวขาวพทยา อำเภอบางละมุง และร้านอาหารจำหน่ายสุรา ถนนลงหาดบางแสน หาดวอนนภา อำเภอมะนังชลบุรี และเริ่มมีการกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้นในเขตพหุทาง ขอให้ผู้ที่เข้าไปในบริเวณตลาดทรืทิวาณ พทยา ร้านอาหารจำหน่ายสุรา ในเขตพหุทาง อำเภอบางละมุง และตำบลแสนสุข อำเภอมะนัง หรือไปยังสถานที่แออัดในช่วงนี้ตรวจ ATK ทุกคน 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน

สำหรับผู้เดินทางกลับจากภูมิลำเนา ให้ตรวจ ATK 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน

ขณะนี้พบการระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน ในเขตเมืองพหุทาง อำเภอบางละมุง และตำบลแสนสุข อำเภอมะนังชลบุรี และเริ่มมีการสุ่มตรวจพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน อำเภอสัตหีบ อำเภอสัตหีบ มากขึ้น ซึ่งจะมีการระบาดที่รวดเร็ว ขอให้ทุกท่านเคร่งครัดในมาตรการ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มสังสรรค์

เดลินิวส์

ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.dailynews.co.th/news/680444/>

ช็อก! ทั่วโลกป่วย 'โควิด' พุ่งเป็นสถิติใหม่ สืบดาห์เดียวมากกว่า 18 ล้านคน

สถิติผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วโลกในรอบสัปดาห์ล่าสุด เพิ่มขึ้นมากกว่า 18 ล้านคน เป็นสถิติสูงสุดครั้งใหม่ เนื่องจากอัตราการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส "โอมิครอน" ยังคงรุนแรงในหลายประเทศ

19 มกราคม 2565 ๑5 น. ต่างประเทศ, รวมข่าวโควิด-19



สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 19 ม.ค. ว่า นพ.เทดรอส แอดฮานอม เกเบรเยซุส ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) แถลงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ว่าในรอบสัปดาห์ล่าสุด ดับเบิลยูเอชโอยืนยันผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาเพิ่มขึ้นทั่วโลกมากกว่า 18 ล้านคน สูงขึ้น 20% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า และเป็นสถิติสูงสุดครั้งใหม่

ขณะที่ในรอบสัปดาห์เดียวกัน มีการยืนยันผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่มขึ้นอีกมากกว่า 45,000 ราย ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. 2563 จนถึงปัจจุบัน ดับเบิลยูเอชโอยืนยันผู้ป่วยสะสมจากโควิด-19 มากกว่า 323 ล้านคน และเสียชีวิตสะสมมากกว่า 5.5 ล้านราย

ทั้งนี้ ทุกภูมิภาคของโลกยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ยกเว้นแอฟริกาซึ่งสถิติลดลง 27% โดยภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียใต้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมากที่สุด 145% และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า

นพ.เทดรอสกล่าวต่อไปว่า แม้เป็นเวลาล่วงเลยมานานกว่า 2 ปีแล้ว แต่วิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงห่างไกลจากการสิ้นสุด

จริงอยู่ที่อัตราการแพร่ระบาดในหลายประเทศมีสัญญาณชะลอตัว แต่ยังมีอีกหลายประเทศซึ่งอัตราการแพร่ระบาดยังคงเข้มข้น เนื่องจากเชื้อโอมิครอน และอัตราการฉีดวัคซีนในหลายภูมิภาคยังคงต่ำ ซึ่งการที่ผู้ป่วยยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ เป็นสัญญาณเตือนเช่นกัน ว่าอาจนำไปสู่การกลายพันธุ์ต่อไปของเชื้อไวรัสโคโรนา.

เดลินิวส์

ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.dailynews.co.th/news/680380/>

อนามัยโลก 'ยังไม่มีหลักฐาน' ว่าเด็กต้องฉีดวัคซีนโควิดเข็มสาม

องค์การอนามัยโลก สบุด "ยังไม่มีการยืนยัน" ประชากรวัยเด็กต้องรับวัคซีนโควิด-19 เข็มที่สาม เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

19 มกราคม 2565 7:45 น. ต่างประเทศ, รวมข่าวโควิด-19



สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 19 ม.ค. ว่า พญ.โซมยา สวามินาทาน หัวหน้าคณะนักวิทยาศาสตร์ขององค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) แถลงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เกี่ยวกับการที่บางประเทศอนุมัติให้เด็กรับวัคซีนโควิด-19 เข็มที่สาม เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ว่า “ยังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ในทางวิทยาศาสตร์” ว่าประชากรอายุน้อยขนาดนี้และมีสุขภาพแข็งแรง ต้องการวัคซีนเข็มที่สาม

ทั้งนี้ พญ.โซมยาย้ำว่า กลุ่มเสี่ยงสูงซึ่งควรได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น ตามแนวทางของดับเบิลยูเอชโอ คือ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีปัญหาด้านระบบภูมิคุ้มกัน และบุคลากรการแพทย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านหน้าด้านสาธารณสุข

การให้ความเห็นดังกล่าวของพญ.โซมยา เกิดขึ้นในขณะที่อิสราเอลเริ่มให้เด็กวัย 12 ปี วัคซีนโควิด-19 เข็มที่สามของไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค ด้านคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐ (เอฟดีเอ) อนุญาตให้เด็กวัย 12-15 ปี วัคซีนโควิด-19 เข็มที่สามของไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค เช่นกัน

ขณะที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติคำร้องการใช้งานวัคซีนโควิด-19 เป็นกรณีฉุกเฉิน “ขอความร่วมมือ” ให้ผู้ผลิตวัคซีนซึ่งประสงค์ให้ดับเบิลยูเอชโอรับรองผลิตภัณฑ์ของตัวเอง แบ่งปันข้อมูลที่เป็นให้ครบถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดการพิจารณาล่าช้า.

เดลินิวส์

ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.dailynews.co.th/news/680399/>

ไม่มีแพ้ว! โควิดวันนี้ติดเชื้อใหม่พุ่ง 7,122 ราย เสียอีก 12 ศพ

ยังน่าเป็นห่วง ยอด 'โควิด-19' วันนี้ พบเสียชีวิตเพิ่มอีก 12 ศพ ขณะกักพบผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มอีก 7,122 ราย ทำให้มียอดป่วยสะสมกำลังรักษาใน
ประเทศถึง 81,602 ราย

19 มกราคม 2565 758 u. การเมือง, รวมข่าวโควิด-19



สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 19 ม.ค. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 7,122 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 6,950 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 172 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 121,498 ราย หายป่วยกลับบ้าน 7,460 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 72,869 ราย กำลังรักษา 81,602 ราย

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,344,933 ราย หายป่วยแล้ว 2,241,363 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 12 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 21,968 ราย

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.naewna.com/inter/629587>



เกาะติด! รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทั่วโลก

วันพุธ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565, 07.55 น.

ติดตามรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดล่าสุดของ ไวรัสโควิด-19 จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ประจำวันที่ 19 มกราคม 2565 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้...

ผู้ติดเชื้อรวม : 334,850,043

ผู้เสียชีวิตรวม : 5,572,631

รักษาหายรวม : 270,600,431

ยอดรวมประเทศที่ติดเชื่อ : www.worldometers.info

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.naewna.com/local/629599>



'หมอ'เผยเอเซียตะวันออกเฉียงใต้สถานการณ์แย่มากสุด สถิติติดโควิด-ตายสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก

วันพุธ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565, 09.17 น.

19 มกราคม 2565 รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด ผ่านทางเฟซบุ๊ก Thira Woratanarat มีเนื้อหา ดังนี้

ทะลุ 334 ล้านไปแล้ว เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่มสูงถึง 2,755,657 คน ตายเพิ่ม 7,372 คน รวมแล้วติดไปรวม 334,651,148 คน เสียชีวิตรวม 5,572,200 คน 5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ ฝรั่งเศส อเมริกา อินเดีย อิตาลี และบราซิล

จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ ซึ่งรวมกันคิดเป็นร้อยละ 84.25 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 86.25 ล่าสุดจำนวนติดเชื้อใหม่จากทวีปยุโรปนั้นคิดเป็นร้อยละ 49.86 ของทั้งโลก ส่วนจำนวนเสียชีวิตเพิ่มคิดเป็นร้อยละ 50.84 เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปครอง 5 ใน 10 อันดับแรก และ 10 ใน 20 อันดับแรกของโลก

...อัปเดต Omicron องค์การอนามัยโลกออกรายงานล่าสุด WHO Weekly Epidemiological Update เมื่อวานนี้ 18 มกราคม 2565 ทั่วโลกมีจำนวนคนติดเชื้อเพิ่มรายสัปดาห์ที่ผ่านมามากกว่าสัปดาห์ก่อนหน้า 20% ตายเพิ่มสูงขึ้น 4% ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีสถานการณ์แย่มากสุด ติดเชื้อรายสัปดาห์เพิ่มขึ้นกว่าเดิมถึง 145% และตายเพิ่มสูงกว่าเดิม 12% จะเห็นได้ว่าสถิติติดเชื้อและตายสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งโลก

ในการตรวจสอบสายพันธุ์ของทั่วโลกรอบ 30 วันที่ผ่านมา พบสัดส่วนของ Omicron สูงถึง 71.9% ส่วนเดลตาเหลือเพียง 28% ขณะนี้ Omicron (B.1.1.529) แดกถูกทลายเป็นสายพันธุ์ย่อย BA.1, BA.2, BA.3 โดย BA.1 นั้นมีสัดส่วนครองการระบาดมากกว่า 99%

สถิติเรื่องการฉีดวัคซีน หากดูภาพรวมของทั้งโลก ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564 มีประชาชนในประเทศรายได้น้อยเพียง 9% ที่ได้รับวัคซีนไปอย่างน้อย 1 โดส ในขณะที่ประชาชนในประเทศที่รายได้สูงนั้นได้รับไปแล้ว 66% การระบาดแต่ละระลอกที่เกิดขึ้น ก่อให้เกิดผลกระทบมากมายทั้งทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม โดยผลกระทบด้านสังคมนั้นเห็นชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ

ปัญหาความไม่เป็นธรรม และความไม่เพียงพอในเรื่องของวัคซีนและยานั้นจำเป็นต้องได้รับการจัดการแก้ไขทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งต้องใช้เวลากว่าอีกยาวนานพอสมควร จนกว่าโควิด-19 จะนิ่ง อย่างไรก็ตาม เรื่องสำคัญที่ต้องเตรียมรับมือคือ ถัดจากนี้ไป Long COVID จะเป็นสิ่งที่เห็นชัดเจนขึ้น การป้องกันตนเองและครอบครัวอย่างเคร่งครัดเป็นสิ่งที่ควรทำ ไม่ติดเชื่อจะดีที่สุด

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.naewna.com/local/629591>



เข็ม3ไฟเซอร์กระตุ้นภูมิได้ดีไม่ว่าจะฉีดสูตรไหน 'หมอยง'ชี้ไทยเดินมาถูกทางแล้ว

วันพุธ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565, 08.40 น.

18 มกราคม 2564 ศ.นพ.ยง กุวรวรเวช หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ระบุว่า...

โควิด 19 วัคซีน การกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ ในสูตรต่างๆ"

ประเทศไทยได้มีการให้วัคซีนไปแล้วมากกว่า 110 ล้านโดส นับว่ามากพอสมควร และทั่วโลกมีการให้ไปแล้วรวม 10,000 ล้านโดส แล้ว รวมทั้งประชากรจำนวนหนึ่งได้ติดเชื้อทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการ ทำให้ภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นเป็นบางส่วน ถึงแม้ว่าจะป้องกันการติดเชื้อ โอมิครอน ไม่ได้แบบสมบูรณ์ แต่ก็เห็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ลดความรุนแรงของโรคลง

การกระตุ้นเข็ม 3 ในปัจจุบันมีความจำเป็นที่จะต้องให้ครบหลักการตามให้วัคซีนที่มี primary วัคซีน 2 โดส แล้วตามด้วยกระตุ้นเข็ม 3 เพื่อให้ภูมิคุ้มกันได้สูงและอยู่นานขึ้น ตามหลักของการให้วัคซีน

ประเทศไทยมีการให้วัคซีนหลากหลายสูตรอย่างมาก การกระตุ้นต่างชนิดกัน ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับทั่วไป จะเห็นว่า มีผลงานองค์ความรู้ทางวิชาการระดับนานาชาติออกมาเรื่อยๆ

ในวันนี้จะขอแสดงผลการให้วัคซีนเบื้องต้นในสูตรต่างๆ ที่ใช้ในประเทศไทยทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca , สูตรสลับ SV/AZ, Pfizer มาแล้ว 2 เข็ม และกระตุ้นด้วย mRNA ไฟเซอร์ (วันต่อไปค่อยเอาข้อมูล Moderna และการกระตุ้นด้วยวัคซีนอื่น มาแสดงต่อไป)

วัคซีนไฟเซอร์ เป็นวัคซีนที่ใช้กระตุ้นได้ดี ไม่ว่าจะเป็นการฉีดเบื้องต้น 2 เข็มมาแล้ว ในสูตรเกือบทุกชนิด ดังแสดงในรูป การให้วัคซีนเชื้อตายนำมาก่อน ได้ผลไม่แตกต่างกับการให้วัคซีน ไวรัส Vector หรือ mRNA การทำการศึกษาคั้งนี้ เราได้ทำการศึกษาคั้ง ภูมิคุ้มกัน โดยตรวจ 2 วิธี ในแต่ละรูป

นอกจากนี้ ยังได้ทำการศึกษา sVNT ต่อไวรัสทั้งสายพันธุ์ อู่ฮั่น แอลฟา เบตา และเดลตา และโอมิครอน รวมทั้งการศึกษา FRNT ด้วยไวรัสเชื้อเป็นสายพันธุ์เดลตาและโอมิครอน ข้อมูลแสดงผลการยับยั้งสายพันธุ์เดลตาและโอมิครอน ได้เป็นอย่างดี แสดงว่าที่ผ่านมามีประเทศไทยได้เดินมาถูกทางแล้ว ผลงานทั้งหมดอยู่ระหว่างการเขียน เพื่อลงในวารสารระดับนานาชาติ

มันคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.naewna.com/politic/629597>



'ทักษิณ'ติดโควิดรอบสอง สายพันธุ์โอมิครอน แม้ฉีดวัคซีน 4 เข็มแล้ว

วันพุธ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565, 09.10 น.

วันที่ 19 มกราคม 2565 โทนี่ วู้ดซัม หรือ ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ร่วมเสวนาในรายการ CARE Talk ตอน : "หนทาง ของแห่ง คำแรงถูก" เมื่อคืนที่ผ่านมา โดยในช่วงหนึ่งได้ระบุถึงไวรัสโควิด-19 ว่า สายพันธุ์โอมิครอน ที่เกิดขึ้นทั่วโลก คือปลายแถวของการกลายพันธุ์ของเชื้อโควิดตั้งแต่ต้น ตนเป็นคนที่มีสัมผัสด้วยตัวเอง ตั้งแต่โควิดมาใหม่ๆ ตนก็ติดเชื้อโควิดเกือบตาย อยู่ในไอซียู 9 วัน รอดมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าบุญแล้ว

เขาบอกว่า ไม่นานมานี้ ตนโดนอีกรอบ สายพันธุ์โอมิครอน ทั้งๆที่ฉีดวัคซีนไป 4 เข็ม 2 เข็มซิโนฟาร์ม 2 เข็มไฟเซอร์ มีอาการเหมือนไข้หวัดอ่อนๆมีอาการส่ายคอ และเป็นไข้ สามารถรักษาตามอาการได้ จึงอยากให้ประชาชนให้เข้าใจ คือป้องกันเต็มที่ แต่อย่าจะเป็นจะตายกับโอมิครอนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของจุดสิ้นสุดของโควิดแล้ว ซึ่งโอมิครอน จะเป็นผลผลิตที่จะอยู่กับเราไปตลอด ยารักษาที่หนักๆ คงไม่ต้องใช้ รักษาตามอาการได้ ผมเรื่องนี้พิสูจน์ได้เพราะตัวเองรักษาหายแล้ว

นายทักษิณ ยังกล่าวอีกว่า เชื้อโอมิครอนจะอยู่กับเราประมาณ 7-10 วัน แต่อาการอยู่กับเราไม่เกิน 7 วัน ส่วนตัวใช้เวลารักษาประมาณ 5 วัน แต่ตรวจเชื้อยังเจออยู่ หลัง 10 วัน เชื้อไม่เหลือแล้ว ตรวจไม่เจอ เป็นเหมือนไข้หวัด ซึ่งเราก็ไม่เคยตรวจเชื้อ รักษาตามอาการ แล้วก็หายไป แต่หากร่างกายอ่อนแอ ใช้พฤติกรรมด่าก็เสียชีวิตได้โอมิครอนเป็นแบบนี้ จึงไม่อยากให้รัฐบาลตกใจแค่เตรียมยารักษาอาการไว้ให้ก็เพียงพอ

มันคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.naewna.com/local/629589>



'หมอลิ้นดี'เผยข่าวดี! 'โอมิครอน'เมืองไทย เข้าสู่ขาลงแล้ว-อาจจบเร็วเกินคาดหมาย

วันพุธ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565, 08.28 น.

วันที่ 19 มกราคม 2565 นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์ ศัลยแพทย์หัวใจและผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ครอบครัว โพสต์ข้อความถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ว่า

โอมิครอนขึ้นหัวหาดเมืองไทยตั้งแต่ 26 พย. 64 ค่อยสะสมกำลังจนเพิ่มจำนวนได้เท่าตัว (doubling time) ใน 4 วันตั้งแต่ 7 มค. 65 ซึ่งผมคาดหมายตามอัตราการเพิ่มในอังกฤษและอัฟริกาได้ว่าเมื่อถึงวันนี้ (18 มค. 65) โอมิครอนจะเพิ่มได้วันละหนึ่งเท่าตัวจนเข้าแทนที่เดลต้าและระบาดไปทั่วประเทศได้ในเวลาไม่กี่สัปดาห์หลังจากนั้น นั่นคือข้อสันนิษฐานหรือการเดา

ส่วนข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไร ณ วันนี้อยู่ในด้านอัตราการเข้าแทนที่เดลต้าเร็วสมคาดจริง คือหลายวันก่อนหน้านี้ศูนย์แล็บที่จุฬาเปิดเผยว่าผลตรวจเชื่อเป็นโอมิครอนมากกว่า 90% แล้ว และเมื่อวานนี้ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รามาธิบดีก็เปิดเผยว่าที่ตรวจได้ตอนนี้เป็น โอมิครอน 97.1% (69/71) เดลต้า 2.8% (2/71) ดังนั้นค่อนข้างแน่ว่าในกทม. โอมิครอนได้เข้าแทนที่เดลต้าเกือบหมดแล้ว ในต่างจังหวัดนั้นสถานการณ์แตกต่างกันไปตามพื้นที่ เมื่อสองวันก่อนผมเจอหน้าผอ.ศูนย์แล็บที่มหกเหล็กท่านบอกว่าตอนนี้โอมิครอนเข้าแทนที่เดลต้าได้มากกว่า 50% แล้ว ทั้งๆที่โอมิครอนเพิ่งมาที่นี่ได้ประมาณ 2 สัปดาห์เท่านั้นเอง ดังนั้นภาพใหญ่คือโอมิครอนเข้าแทนที่เดลต้าได้เกือบหมดแล้วในกทม. ส่วนทั่วประเทศนั้นคงจะแทนที่ได้หมดตามมาในเวลาไม่กี่สัปดาห์ ทั้งหมดนี้เป็นไปตามความคาดหมาย ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาฯ (นพ.ยง) ได้แสดงความเร็วของการที่โอมิครอนเข้าแทนที่เดลต้าไว้เป็นกราฟที่เข้าใจง่าย ซึ่งผมขออนุญาตคัดลอกมาให้ชมดังนี้

แต่ที่น่าสนใจว่านั่นคืออัตราการป่วย การเข้าโรงพยาบาล และอัตราตายต่อวันที่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นจนถึงต้องเตรียมรับมือกันซึ่งชั้่นนั้น เขาเข้าจริงอัตราป่วย เข้ารพ. และตาย กลับมีอัตราคงที่ (plateau) มาหลายวันและเริ่มลดจำนวนลงในวันนี้ ซึ่งเป็นวันที่โอมิครอนได้เข้าแทนที่เดลต้าได้เกือบหมดแล้ว โดยผมแสดงข้อมูลของสร.เป็นกราฟให้ดูข้างล่างนี้

แปลไทยให้เป็นไทยจากสองกราฟนี้ก็คือว่าเรื่องโควิดโอมิครอนได้มาถึง peak และเข้าสู่ขาลงแล้วแบบไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวเลย เป็นอะไรที่พลิกความคาดหมาย แต่ก็พลิกไปในทางที่ดี ทำใหโอมิครอนไทยแลนด์ถึงได้นำรักรกว่าที่ยุโรป อเมริกา และเข้าที่อัฟริกา ตอบว่าไม่มีใครรู้ แต่เดาเอาแบบมังศาสตร์ เช่น เป็นเพราะคนไทยได้วัคซีนซิโนแวคมาก่อน...มั้ง เป็นเพราะอากาศเมืองไทยมันร้อน...มั้ง เป็นเพราะระบบควบคุมโรคของไทยเจ๋งกว่าฝรั่ง...มั้ง เป็นเพราะคนไทยมีนิสัยง่ายใส่มาสกกันหมด...มั้ง ฯลฯ เหตุผลแท้จริงเป็นอย่างไรไปภายหน้าคงจะมีหลักฐานวิทยาศาสตร์ให้แก่มองเอง ตอนนี้เอาเป็นว่าโอมิครอนไทยแลนด์กำลังจะจบแล้ว การเดินทางท่องเที่ยวทำมาค้าขายในประเทศนั้นเดิมก็ทำกันได้อยู่แล้วและสามารถทำต่อไปได้แบบฉลุยแต่อย่าเพิ่งใจร้อนรีบเอากำหนดลง หมายความว่าอย่าเพิ่งไปก่อนว่าเขาจะเอาอย่างไรกันแน่ ประเทศอย่างอังกฤษอเมริกานั้นไม่มีปัญหาคือเขาผ่านที่การติดเชื้อมันไปประเทศไปแล้ว จบแล้วเขาต้องรีบเปิดอ้าข้านั่นเอง แต่ประเทศอย่างจีนผมเองก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันว่าเขาจะเอาอย่างไรกับอนาคต เพราะถึงวันนี้เขายังใช้นโยบายโควิด 0% อย่างเข้มงวดอยู่เลย ดังนั้นใครจะเดินทางท่องเที่ยวหรือค้าขายกับประเทศไหนก็ต้องดูเชิงประเทศนั้นไปแบบเดือนต่อเดือน

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

ข่าวหน้า

ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.naewna.com/local/629586>



โควิดไทย ยังทรงตัว!ติดเชื้อรายใหม่7,122ราย เสียชีวิต12ราย

วันพุธ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565, 07.55 น.

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 "ศูนย์ข้อมูล COVID-19" สรุปรายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันที่ 19 มกราคม 2565 รวม 7,122 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 6,950 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 172 ราย ผู้ป่วยสะสม 121,498 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 7,460 ราย หายป่วยสะสม 72,869 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 81,602 ราย และเสียชีวิต 12 ราย



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3138978

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เตือน ไทยตอนบนอากาศแปรปรวน เจอมรสลมก่อนอุณหภูมิลด 3-5 องศา

วันที่ 19 มกราคม 2565 - 08:34 น.



ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เตือน ไทยตอนบนอากาศแปรปรวน เจอมรสลมก่อนอุณหภูมิลด 3-5 องศา

เมื่อวันที่ 19 มกราคม กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศ เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฉบับที่ 1 ระบุว่า

ในช่วงวันที่ 20-22 มกราคม 2565 คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนผ่านภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิลดลง โดยภาคเหนือจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส ส่วนภาคอื่นๆ จะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส

สำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 1-8 องศาเซลเซียส กับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

เว็บไซต์ :

ผลศึกษาแอฟริกาใต้ชี้ 'โอมิครอน' ลดความรุนแรงของโควิด ช่วยย่นย่อการเสียชีวิต

วันที่ 19 มกราคม 2565 - 07:47 น.



ผลศึกษาแอฟริกาใต้ชี้ 'โอมิครอน' ลดความรุนแรงของโควิด ช่วยย่นย่อการเสียชีวิต

การแพร่ระบาดของรวดเร็วของโควิด-19 ระลอกใหม่ซึ่งเป็นผลมาจากไวรัสกลายพันธุ์โอมิครอนอาจเร่งให้เกิดการยุติของการแพร่ระบาดลง หลังนักวิจัยในแอฟริกาใต้พบว่านอกจากผู้ที่ติดโอมิครอนจะมีการรุนแรงน้อยกว่าเดลต้าแล้ว มันยังสกัดไม่ให้ผู้ติดเชื้อโอมิครอนติดเชื้อซ้ำจากไวรัสกลายพันธุ์เดลต้าอีกด้วย

การศึกษาในทดลองที่มีการใช้ตัวอย่างจากผู้ติดเชื้อโอมิครอน 23 คนที่เมื่อเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมพบว่า ในขณะที่ผู้ที่ติดเชื้อเดลต้าสามารถติดเชื้อโอมิครอนซ้ำได้ ผู้ที่ติดเชื้อกลายพันธุ์โอมิครอนกลับไม่สามารถติดเชื้อเดลต้าได้อีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขาได้รับวัคซีนต้านโควิด-19 แล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ที่วิจัยกล่าวว่า ผลลัพธ์ในกลุ่มผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนนั้นไม่ชัดเจน

นายอเล็กซ์ ซีกัล จากสถาบันวิจัยสุขภาพแอฟริกา กล่าวว่า แม้จะเห็นได้ชัดว่าโอมิครอนสามารถแพร่ระบาดได้มากกว่าเดลต้า แต่ข้อมูลของการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลและอัตราการเสียชีวิตในประเทศต่างๆ รวมทั้งในแอฟริกาใต้ ซึ่งเป็นประเทศแรกที่พบเชื้อกลายพันธุ์โอมิครอน ดูเหมือนจะแสดงให้เห็นว่ามันทำให้เกิดความรุนแรงของโรคที่น้อยกว่า

"ผลกระทบของการเข้ามาแทนที่ดังกล่าวขึ้นอยู่กับว่าโอมิครอนทำให้เกิดอาการของโรคที่น้อยกว่าเดลต้าหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นอุปสรรคของความร้ายแรงจากโควิด-19 จะลดลง และทำให้การติดเชื้ออาจส่งผลกระทบต่อบุคคลรวมถึงสังคมน้อยลงไปด้วย" ที่มึนนักวิจัยระบุ

ทั้งนี้ จากผู้เข้าร่วมการวิจัย 23 คน มีผู้ที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 14 คน และมีเพียงคนเดียวที่ต้องใช้ออกซิเจนขณะเข้ารับการรักษา โดยคณะผู้วิจัยระบุว่าในจำนวนนี้ 10 คนได้รับการฉีดวัคซีนไม่ว่าจะเป็นการฉีดไฟเซอร์หรือจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน แต่พวกเขายังคงติดเชื้อโอมิครอน

ด้านสมยา สวามินาธาน หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ขององค์การอนามัยโลก ทวีตย้ำว่า การศึกษาดังกล่าวพบว่าโอมิครอนให้การป้องกันการติดเชื้อเดลต้าเฉพาะในกลุ่มของผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วเท่านั้น และการติดเชื้อไม่สามารถที่จะทดแทนการฉีดวัคซีนได้ตามที่มีบางคนแนะนำ

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันผลการศึกษาดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์เป็นงานพิมพ์ล่วงหน้า แต่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการประเมินบทความวิชาการโดยผู้ประเมิน (peer review) แต่อย่างใด

สถาบันโรคติดต่อแห่งชาติของแอฟริกาใต้ระบุว่า อัตราการเสียชีวิตในประเทศแอฟริกาใต้ขณะเกิดการแพร่ระบาดของโอมิครอนอยู่ในระดับสูงสุดที่เพียง 15% ของอัตราการเสียชีวิตในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเดลต้า ในขณะที่การรักษาในโรงพยาบาลพุ่งสูงสุดที่ 60% จากจำนวนผู้เข้ารับการรักษาตัวในช่วงเดลต้า

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : https://www.matichon.co.th/politics/news_3138842

โทนี่ ติดโอมิครอน หลังฉีดวัคซีน 4 เข็ม บอกละอืดรอบ 2 ไม่ลงปอด แต่ ระบายปอดแหก

วันที่ 18 มกราคม 2565 - 23:59 น.



โทนี่ติดโอมิครอน หลังฉีดวัคซีน 4 เข็ม บอกละอืดรอบ 2 ไม่ลงปอด แต่ ระบายปอดแหก

เมื่อวันที่ 18 มกราคม โทนี่ วิตซ์ม หรือทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี้ ได้ร่วมเสวนาในรายการ CARE Talk ตอน : "หมูแพง ของแพง คำแรงถูก" โดยมี นายปลอดประสพ สุรัสวดี และ ผศ.ดร.เชาวฤทธิ์ เขียวแสงรัตน์ นักเศรษฐศาสตร์ ทายาทกิจการฟาร์มหมู จ.ราชบุรี เข้าร่วมเสวนาดังนี้

ในช่วงตอนหนึ่ง โทนี่เปิดเผยว่า ติดโคโรนาสอง เป็นเชื้อโคโรนาสายพันธุ์โอมิครอน โดยว่า โอมิครอน เกิดขึ้นทั่วโลก คือปลายแถวของการกลายพันธุ์ของโควิด ตั้งแต่ต้น ผมสัมผัสมาเอง

โทนี่กล่าวว่า โควิดมาใหม่ๆ แรกๆ ผมเป็นเกือบตาย อยู่ในไอซียูตั้ง 9 วัน รอดมาขนาดนี้ก็บุญโขแล้ว ไม่นานมานี้ โอมิครอนมา ผมก็เอาอีก โคนโอมิครอนอีกรอบหนึ่ง หึ่งๆ ที่ฉีดวัคซีนไป 4 เข็ม 2 เข็มซิโนฟาร์ม 2 เข็มไฟเซอร์ ผมนี้สมัยใหม่จริงๆ

"สรุปให้เห็นว่า โอมิครอน อาการเป็นแบบนี้ ผมระคายคอก พออีกวันหนึ่งคอกกลางคืนจะนอน มีความรู้สึกเหมือนจะมีไข้ ผมก็รักษาตามอาการ ซัดไทลีนอล 2 เม็ด วันรุ่งขึ้นไม่มีไข้ แต่ระคายคอก อีกวันหนึ่งก็มีไข้ ก็เลยไปเช็กพีซีอาร์ ปรากฏว่าเป็น จึงได้เอาดีเอ็นเอ น้ช มาเช็ก ปรากฏว่าเป็นโอมิครอน ผมก็เบาใจ เพราะเหมือนเป็นหวัดอ่อนๆ

"โอมิครอนเป็นเหมือนไข้หวัดธรรมดา ให้ประชาชนให้เข้าใจ คือป้องกันเต็มที่ แต่อย่าจะเป็นจะตายกับมัน ผมว่ามันคือจุดเริ่มต้นของจุดสิ้นสุดของโควิดแล้ว โอมิครอนจะเป็นผลผลิตที่จะอยู่กับเราไปตลอด ยารักษาที่หนักๆ คงไม่ต้องใช้ รักษาตามอาการได้ ผมเป็นมาแล้ว โคนมาแล้ว รักษามาแล้ว"

โทนี่กล่าวต่อว่า ตัวเชื่อมอยู่กับเราประมาณ 7-10 วัน แต่อาการอยู่กับเราไม่เกิน 7 วัน ของผมประมาณ 5 วัน แต่ตรวจเช็ดยังเจออยู่ พอ 10 วัน เชื้อไม่เหลือแล้ว ตรวจไม่เจอ เป็นเหมือนไข้หวัด อย่งไข้หวัดเราไม่เคยตรวจเชื้อ ก็รักษาตามอาการ แล้วก็หายไป โอมิครอนเป็นแบบนี้ ก็ไม่ยากให้รัฐบาลลดใจมาก



ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.hfocus.org/content/2022/01/24203>



สร.เดินทางใช้สมุนไพรรักษาอาการ Long Covid-19 ดูแลเบื้องต้น ต้นกว่า 4 แสนคนในปี 65 ฟรี!

Tue, 2022-01-18 19:34 – hfocus team

[Print this page](#)

กรมการแพทย์แผนไทยฯ เผยการใช้สมุนไพรรักษาอาการ Long Covid-19 คิกออฟหน่วยแพทย์เคลื่อนที่วันแรก.ลำปาง ดูแลผู้ป่วยสองโควิดอย่างน้อยกว่า 4 แสนคนในปี 65 ฟรี! สอดคล้องของขวัญปีใหม่คนไทย เผยยาตำรับกัญชาช่วยได้ ทั้ง น้ำมันกัญชา ยาสมุนไพร ยาแก้ลมแก้เส้น ฯลฯ

เมื่อวันที่ 18 ม.ค.2565 นพ.อติ แสงธรรม รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการใช้สมุนไพรเพื่อรักษาอาการ Long Covid-19 ของผู้ที่หายจากการติดเชื้อโควิด-19 ว่า วันนี้ทางกรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลผู้ป่วยอาการสองโควิด คิกออฟวันแรกที่เขินทร์ จ.ลำปาง ตามที่รัฐบาลอนุมัติงบฯ 246 ล้านบาท ดูแลผู้ป่วยสองโควิดอย่างน้อยกว่า 4 แสนคนในปี 2565 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอดคล้องกับที่ทางกรมการแพทย์แผนไทยฯ ถือเป็นของขวัญให้คนไทยในปี2565 ด้วย

นพ.อติ กล่าวว่า อาการสองโควิดจะมีหลายอาการ เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ป่วยรักษาโควิดหายแล้ว แต่ยังมีอาการคล้ายกับตอนที่ติดเชื้อ เกิดขึ้นได้ตั้งแต่ 1 เดือนหลังการรักษาหาย ส่วนจะอยู่ไปนานแค่ไหน ขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละบุคคล ส่วนใหญ่ไม่เกิน 6 เดือน ที่พบบ่อยคือ ยังรู้สึกเหนื่อย เหนื่อยอยู่หลังจากหายแล้ว แม้ว่าจะไม่มีปอดอักเสบ อ่อนเพลีย ไม่มีแรง มีอาการไอ นอนไม่หลับ วิตกกังวล หรือเบื่ออาหาร ดังนั้น ผู้ป่วยที่หายจากโควิดแล้วก็ต้องสังเกตร่างกายของตนเอง เพื่อรักษาอาการได้ถูกต้อง ซึ่งการรักษาสามารถใช้สมุนไพร แผนไทย รวมถึงยาแผนปัจจุบันได้

นพ.อติ กล่าวว่า คำแนะนำสำหรับผู้หายจากโควิด คือ 1.ดูแลตนเอง ป้องกันตัวเองจากโควิด แม้จะเคยติดเชื้อแล้ว ก็สามารถติดเชื้อซ้ำอีก 2.ออกกำลังกายมากขึ้น 3.รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ทั้งหมดนี้ เพื่อปรับให้ร่างกายหลังติดเชื้อกลับมาสู่ปกติได้เร็ว เช่น อกการนอนไม่หลับ ไม่อยากอาหาร ถ้าเราออกกำลังกายสม่ำเสมอ ร่างกายจะทนทานต่อการออกกำลังกายมากขึ้น อาการเหนื่อยก็จะค่อยๆ ลดลง ทั้งยังช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้ด้วย



ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.hfocus.org/content/2022/01/24203>

นพ.ธิตติ กล่าวว่า สำหรับยาแผนไทยที่เราใช้รักษาอาการลงโควิดมีหลายสูตรมาก เช่น หากยังมีไข้ อ่อนเพลีย ท้องอืด ก็สามารถ
ใช้ยาหอมนวโกฐ ยามันธาตุ ยาธาตุนคร บางรายที่พักผ่อนไม่ได้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อค่อนข้างมาก ก็ใช้ยาตำรับเข้ากัญชาได้
ด้วย อาทิ น้ำมันกัญชา ยาสุขไสยาสน์ ยาแก้ลมแก้เส้น สำหรับผู้ที่นอนไม่หลับ ไม่อยากอาหาร หากใช้น้ำมันกัญชา ก็จะช่วยให้
อยากอาหารมากขึ้น นอนหลับได้มากขึ้น ร่างกายก็จะบรรเทาความอ่อนเพลียได้

ทั้งนี้ อาการลงโควิดมีหลากหลายมาก ผู้ป่วยจึงควรได้รับการวินิจฉัยอาการจากแพทย์แผนไทยก่อน ซึ่งเมื่อวันที่ 14 ม.ค. ที่
ผ่านมา เราได้ประชุมร่วมกับแพทย์แผนไทยทั่วประเทศแล้ว เพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจในการจ่ายยามากขึ้น รวมถึงบางราย
ต้องใช้ยาเข้ากัญชา ที่ต้องมีการอนุญาตจากแพทย์จ่ายยา เราจึงแนะนำให้ผู้ป่วยที่มีอาการลงโควิด เข้ารับคำปรึกษาที่ รพ.สต.
.ใกล้บ้าน และที่ รพ.อำเภอในทุกจังหวัด